



TRƯỜNG HUTCHINS BIỂU PHÍ NĂM 2024

Học sinh Quốc tế (Lớp 7–12)

XIN LƯU Ý Tất cả mọi chi phí đều bằng đô la Úc.

Xem ngày cho các học kỳ tại

www.hutchins.tas.edu.au/term-dates.

Các khoản thanh toán chỉ phải trả một lần

Phí Nộp đơn - 110 đô la

Học sinh sẽ phải trả một khoản phí nộp đơn không hoàn trả cho mỗi đơn xin học.

Phí Ghi danh - 1.500 đô la

Mỗi học sinh sẽ phải trả một khoản Phí Ghi danh không hoàn trả khi chấp nhận Thư Mời Học.

Ghi danh học ngắn hạn (6–12 tháng) sẽ phải trả khoản Phí Ghi danh không hoàn trả là \$750.

Quỹ vốn - 850 đô la

Quỹ Vốn là để đóng góp vào việc nâng cấp thiết bị học tập và các nguồn lực cho mọi học sinh. Lệ phí cho Quỹ Vốn sẽ không được hoàn trả.

Phí Thành viên HSOBA - 250 đô la

Khoản phí trả một lần khi ghi danh học (trừ Lớp Tiền mẫu giáo và Mẫu giáo) cho phép làm thành viên suốt đời trong Hội Nam sinh Cựu Trường Hutchins (HSOBA).

Bảo hiểm sức khỏe - 4.700 đô la (ước tính cho sáu năm)

Theo yêu cầu của Bộ Nội vụ, phí Bảo hiểm Sức khỏe cho Học sinh Nước ngoài (OSHC) phải được trả cho Trường cho toàn bộ quãng thời gian khoá học của học sinh. Khoản ước tính nêu trên là dựa trên Biểu Phí OSHC 2023 của Medibank Private – hãy xem www.medibank.com.au/oshc hay số tay về chính sách OSHC được gửi qua email khi xác nhận ghi danh học.

Các khoản thanh toán thường xuyên (hàng năm)

Học phí mỗi năm - 35.960 đô la

Phí nội trú mỗi năm - 24.640 đô la

Phí nội trú bao gồm chỗ ở và ba bữa ăn mỗi ngày, bảy ngày mỗi tuần trong thời gian học.

Chiết khấu khi thanh toán trước

Trường sẽ giảm 3% nếu trả toàn bộ học phí và phí nội trú hàng năm trước ngày 5 tháng 2 năm 2024.

Phí công nghệ

- Lớp 7–8 - 740 đô la
- Lớp 9–12 - 540 đô la

Phí công nghệ giúp hỗ trợ việc cung cấp thường xuyên phần cứng, phần mềm và diễn đàn hệ thống của các công nghệ cần thiết. Trường cung cấp một thiết bị thuộc sở hữu của trường cho tất cả học sinh Lớp 7–8. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo www.hutchins.tas.edu.au/learning-with-ict.

Các hoạt động và tiền tiêu vật của học sinh nội trú

Học phí bao gồm 100 đô la mỗi kỳ để chi trả cho các hoạt động giải trí cuối tuần và buổi tối. Học sinh nội trú cũng sẽ cần tiền tiêu vật cho các chi phí linh tinh khi họ đến các cửa hàng địa phương hoặc sử dụng phương tiện giao thông công cộng của Hobart.

Các khoản thanh toán khác (bắt buộc)

Đồng phục – 1.500 đô la (ước tính ban đầu)

Có thể mua đồng phục qua Cửa hàng Đồng phục của Trường. Ước tính ở trên dựa trên các mặt hàng mới. Ngoài đồng phục chính thức của trường, tất cả học sinh nội trú đều cần có quần áo thường ngày gọn gàng và đồ vệ sinh cá nhân cho riêng mình. Thông tin chi tiết đầy đủ sẽ được cung cấp trong sổ tay (nội trú) của Burbury House. Đồng phục có thể cần được thay thế trong thời gian học sinh theo học tại Trường do sự phát triển, các hoạt động thể thao, v.v. và đây sẽ là chi phí bổ sung vào thời điểm mua. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo www.hutchins.tas.edu.au/school-store.

Mang Thiết bị Công nghệ Riêng đến trường (BYOT)

- **Lớp 9 – 12 – 1.500 đô la (ước tính, thiết bị BYOT)**

Chương trình Sức mạnh của số 9 (Lớp 9)

Các nam sinh Lớp 9 chọn Thách thức như một phần của việc học trong năm. Có một khoản phí bổ sung cho các thách thức bao gồm một khoản đáng kể cho việc đi lại:

- Thách thức Toàn cầu – 4.000-5.000 đô la
- Thách thức Port Davey – 1.000 đô la
- Thách thức Thổ dân Úc – 1.500 đô la
- Thách thức Hải Đảo – không phải trả phí
- Thách thức Văn hoá Thổ dân Tasmania – không phải trả phí

Các khoản thanh toán khác (khi cần)

TUỶ CHỌN Học âm nhạc – 42 đô la (mỗi buổi)

Môn âm nhạc được học mà không phải trả thêm phí trong chương trình học tập cơ bản cho các học sinh đến Lớp 7. Đối với các học sinh Lớp 8 – 12, đó là môn tự chọn mà không phải trả thêm phí. Có thêm lớp học âm nhạc riêng với giá 42 đô la mỗi buổi học 30 phút, trả cho giáo viên.

TUỶ CHỌN Học chèo thuyền – 640 – 1.290 đô la (tùy theo trình độ lớp)

Phải trả vào Kỳ 3 cho mùa chèo thuyền. Học phí chèo thuyền trang trải cho các cuộc đua thuyền của trường và đóng góp cho chi phí của chương trình chèo thuyền.

TUỶ CHỌN Chương trình Nội trú trong Kỳ nghỉ học – 120–140 đô la mỗi đêm (tùy thuộc vào hoạt động)

Trường cung cấp chương trình nội trú cho kỳ nghỉ Học kỳ 1 và 3.

Các chi phí lặt vặt – trả khi cần

Các học sinh cần phải mua sách vở và văn phòng phẩm cho mình từ Lớp 7 – 12 như được liệt kê tại www.hutchins.tas.edu.au/book-sales.

Tùy thuộc vào các yêu cầu và chọn lựa, có thể có các chi phí sau: thể thao, chụp hình, nhu cầu về được phẩm, bác sĩ chuyên khoa, nha sĩ, tham quan, các Khóa học Đào tạo Quốc gia Ngắn, tiền đi xe buýt, thay khoá cửa, hư hại tài sản, mất sách thư viện, mất thẻ thư viện, đồ hoá trang và đồng phục cụ thể cho thể thao và các cuộc dã ngoại không nằm trong chương trình giảng dạy.

Các Thoả thuận Công việc

Khi ký vào Đơn Ghi danh, phụ huynh/người chăm sóc đồng ý là:

1. Việc ghi danh học là phụ thuộc vào việc chấp thuận ghi danh của Trường và mời học ở Trường.
2. Sẽ trả đúng hạn tất cả các Hoá đơn Thuế cho học phí và các lệ phí mà Trường phát hành. Hoá đơn Thuế cho học phí Lớp vỡ lòng đến Lớp 12 được phát hành từ trước và đến hạn phải trả trước ngày đầu tiên của học kỳ, trừ khi có sắp đặt khác (ví dụ trừ tiền thẳng hàng tháng từ tài khoản). Tất cả các Hoá đơn Thuế khác cho các phí và lệ phí liên quan đến học tập đều phải trả ngay lập tức. Các khoản thanh toán bằng thẻ tín dụng sẽ phát sinh khoản phụ phí khi trả trực diện. Khoản phụ phí này không áp dụng khi trả bằng cách trừ tiền thẳng từ tài khoản.
3. Sẽ thoả thuận sắp đặt trừ tiền thẳng từ tài khoản với Trường để trả học phí và lệ phí cho Lớp Tiền mẫu giáo, Mẫu giáo và Chương trình Trông trẻ Ngoài Giờ Học. Các sao kê được phát hành hai tuần một lần và các khoản thanh toán trừ thẳng từ tài khoản được thực hiện sau. Phụ huynh/người chăm sóc có thể xin Trợ cấp Chăm sóc Trẻ (CCS) của chính phủ cho các dịch vụ này.

4. Sẽ trả lãi suất cho các khoản trả trễ còn nợ Trường (kể cả tiền học phí, lệ phí và lãi suất) được tính theo Chi số Tỷ lệ Lãi suất cho Vay của Ngân hàng ANZ, như được thay đổi, từ ngày hạn trả cho đến ngày trả hết khoản tiền quá hạn này.
5. Việc không trả các Hoá đơn Thuế có thể dẫn đến việc phải yêu cầu cơ quan thu nợ cho tài khoản này và chủ tài khoản sẽ phải trả tất cả các khoản lệ phí và chi phí phát sinh từ yêu cầu này.
6. Trả Phí Ghi danh và Phí Thành viên Suốt đời của Hội Nam sinh Cựu Trường Hutchins trước khi bắt đầu học, như được ghi rõ trong Thư Mời Học của Trường (trừ Lớp Tiền mẫu giáo và Mẫu giáo). Phải trả Phí Ghi danh cho mỗi người con trong gia đình nhưng sẽ được giảm xuống còn 50% phí hiện hành cho người con thứ ba và tiếp theo trong cùng một gia đình. Phí Ghi danh không được hoàn trả ngay cả trong trường hợp không nhận chỗ học.
7. Thông báo bằng văn bản trước ít nhất một học kỳ về việc cho học sinh thôi học ở Trường. Phải thông báo trước ngày đầu tiên của Học kỳ 1 về việc học sinh thôi học vào cuối học kỳ đó. Nếu không thông báo đúng thời hạn này, sẽ phải trả số tiền còn lại của học kỳ đó cộng thêm một nửa học phí cho học kỳ sau, và được tính theo trình độ lớp mà học sinh hiện đang ghi danh học.
8. Thông báo lập tức cho Trường bằng văn bản về bất kỳ căn bệnh, chấn động não hay khuyết tật nghiêm trọng nào mà học sinh có hoặc gặp phải.
9. Tuân theo các Quy định của Trường như được sửa đổi tùy từng thời điểm.

